

Số: /BC-HĐND

Thanh Hóa, ngày tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ; căn cứ các quy định của pháp luật; HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Trên cơ sở kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

**TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2023**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thanh Hóa đã bầu được 85 đại biểu HĐND tỉnh. Trong năm 2023, HĐND tỉnh giảm 02 đại biểu (thôi làm nhiệm vụ 01 đại biểu¹, bãi nhiệm 01 đại biểu²), tính đến hết tháng 11 HĐND tỉnh giảm còn 81 đại biểu; có 07 đại biểu thay đổi chức vụ; 07 đại biểu được phân công làm Tổ trưởng Tổ đại biểu mới³; 04 đại biểu chuyển Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 21 đại biểu thay đổi chức vụ, 08 đại biểu được phân công làm Tổ trưởng Tổ đại biểu mới; 07 đại biểu chuyển Tổ đại biểu.

¹ Bà Lê Thị Như Hoa

² Ông Đinh Xuân Hường

³ (1) Ông Trần Mạnh Long được phân công làm Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Như Xuân (từ ngày 10/5/2023); (2) Ông Đỗ Ngọc Duy được phân công làm Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Nga Sơn (từ ngày 10/5/2023); (3) Ông Đinh Ngọc Thúy được phân công làm Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Nông Cống (từ ngày 05/10/2023) (4) Ông Nguyễn Văn Khiên chuyển từ Tổ đại biểu huyện Bá Thước sang thị xã Bim Sơn, được phân công làm Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử thị xã Bim Sơn (từ ngày 05/10/2023); (5) Ông Nguyễn Quốc Tiến chuyển từ Tổ đại biểu huyện Nông Cống sang huyện Quảng Xương, được phân công làm Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Quảng Xương (từ ngày 05/10/2023); (6) Ông Nguyễn Tiến Dũng chuyển từ Tổ đại biểu thị xã Nghi Sơn sang huyện Như Thanh, được phân công làm Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử huyện Như Thanh (từ ngày 05/10/2023); (7) Ông Nguyễn Văn Thành được phân công làm Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị thị xã Nghi Sơn (từ ngày 05/10/2023).

Cơ cấu tổ chức cơ bản không thay đổi so với đầu nhiệm kỳ; riêng Ban Văn hoá - Xã hội, còn 01 Phó Trưởng Ban chuyên trách.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH

1. Tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của HĐND

Căn cứ Quy chế làm việc và Chương trình công tác, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các hội nghị để thảo luận, cho ý kiến về tổ chức các kỳ họp, phiên họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND và chỉ đạo giải quyết các nội dung theo thẩm quyền.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; chủ động vào cuộc một cách tích cực, ngay từ sớm để cùng với các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách, chủ trương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước và giải quyết những vấn đề nảy sinh, bức xúc, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình công tác năm.

2. Công tác tổ chức kỳ họp của HĐND

Năm 2023, HĐND tỉnh đã tổ chức 06 kỳ họp, gồm 02 kỳ họp thường lệ⁴; 04 kỳ họp chuyên đề (tính từ kỳ họp thứ 12 đến kỳ họp thứ 17) (*Phụ lục I*).

Công tác tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng “thực chất và hiệu quả”, đúng pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Các nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị với tinh thần chủ động, tích cực, kỹ lưỡng, thông qua các cuộc họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan tư pháp để thống nhất về chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp⁵.

Công tác điều hành kỳ họp tiếp tục được Chủ tọa kỳ họp đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tối đa kinh nghiệm và trí tuệ của đại biểu, góp phần nâng cao cả về số lượng và chất lượng phát biểu của đại biểu.

Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đều thông tin kịp thời đến cử tri, Nhân dân và trên Cổng thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp; tổ chức họp báo trước kỳ họp thường lệ; truyền hình và phát thanh trực tiếp các phiên khai mạc, thảo luận, chất vấn và bế mạc kỳ họp; kết nối đường dây nóng để cử tri và Nhân dân trong tỉnh có thể liên hệ, phản ánh những vấn đề cần quan tâm gửi tới HĐND tỉnh. Chỉ đạo Văn phòng phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

⁴ Tính cả kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ cuối năm).

⁵ Năm 2023 đã tổ chức 02 Hội nghị liên tịch.

xây dựng đề cương chuyên mục “Đại biểu với cử tri” phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa với thời lượng 1 lần/tháng; từ tháng 01/2023, mở chuyên mục “Đại biểu với cử tri” trên Báo Thanh Hóa; phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân xây dựng chuyên trang với nhiều bài viết chuyên sâu phản ánh các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh.

3. Quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương

Năm 2023, HĐND tỉnh đã ban hành 99 nghị quyết (*có 12 nghị quyết quy phạm pháp luật, 07 nghị quyết về nhân sự và 80 nghị quyết khác*) (**Phụ lục II**). Dự kiến tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh sẽ thông qua 38 nghị quyết, đưa tổng số nghị quyết được ban hành trong năm 2023 lên 137 nghị quyết. Việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật; trong quá trình chuẩn bị có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, các Ban của HĐND với UBND tỉnh và các cơ quan chủ trì soạn thảo.

Sau khi nghị quyết được thông qua, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Công thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh...; phân công các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc cụ thể hóa, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

Các nghị quyết đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thành cơ chế, chính sách của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

4. Về hoạt động giám sát

4.1. Hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND

Tại kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh giám sát các báo cáo công tác của UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và các báo cáo khác, qua đó làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; kiến nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành; xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh⁶ và báo cáo thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp:

⁶ HĐND tỉnh xem xét 09 báo cáo giám sát chuyên đề.

- Tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm), HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát tại thông qua hoạt động chất vấn đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo về 06 nhóm nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, giáo dục, cụ thể: việc nhiều dự án được tỉnh giao đất nhưng qua nhiều năm nhà đầu tư không triển khai và đã được gia hạn nhiều lần, trong khi đó nhiều nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư lại không có đất; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, vẫn còn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện còn chậm; tình trạng thiếu giáo viên; chất lượng dạy và học ngoại ngữ còn thấp và chênh lệch nhiều giữa các vùng miền; giải pháp và kiến nghị để huy động sức mạnh toàn dân, huy động trong công tác xã hội hóa để giúp đỡ giáo viên và đặc biệt là học sinh tại các xã theo Quyết định số 861/QĐ-TTg có điều kiện để tham gia học tập. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được diễn ra sôi nổi, chất lượng, đại biểu tập trung vào những vấn đề mà cử tri và dư luận quan tâm; cơ bản xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục hạn chế, được đại biểu đồng tình, thống nhất cao.

- Tại kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh dự kiến chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Công thương về các vấn đề: làm rõ tình hình, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; làm rõ tình hình, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

4.2. Hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề

Năm 2023, HĐND tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh thành lập 12 Đoàn giám sát, thực hiện 71 cuộc giám sát để giám sát 09 chuyên đề (HĐND tỉnh giám sát 01 chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh giám sát 01 chuyên đề, các Ban HĐND tỉnh giám sát 07 chuyên đề)⁷. Hoạt động giám sát chuyên đề đảm bảo quy định của pháp luật, sau mỗi cuộc giám sát, các chủ thể giám sát đều ban hành báo cáo kết quả giám sát, đánh giá khá đầy đủ kết quả đạt được,

⁷ HĐND tỉnh đã thành lập 2 đoàn giám sát để giám sát chuyên đề: “Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021”.

Thường trực HĐND tỉnh thành lập 3 đoàn giám sát để giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn, các Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay”.

Ban Kinh tế - Ngân sách thành lập 1 đoàn giám sát để giám sát chuyên đề: “Việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công, gắn với quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2022”.

Ban Pháp chế thành lập 2 đoàn giám sát để giám sát 2 chuyên đề: “Việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022” và “việc chấp hành pháp luật về giám thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện”.

Ban Văn hóa - Xã hội thành lập 2 đoàn giám sát để giám sát 2 chuyên đề: “Về công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 đến nay” và “công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022”.

Ban Dân tộc thành lập 2 đoàn giám sát để giám sát 2 chuyên đề: “việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, trên địa bàn miền núi giai đoạn 2018 - 2022” và “việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn các huyện miền núi”.

chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, kiến nghị giải pháp khắc phục, kết quả giám sát được báo cáo trực tiếp tại các kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm HĐND tỉnh⁸. Qua báo cáo kết quả giám sát, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã kiến nghị 184 nội dung, trong đó có kiến nghị đã được thể chế thành cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện (*Phụ lục III*).

Hoạt động giám sát chuyên đề được HĐND tỉnh quan tâm và ngày càng thực chất hơn, nội dung được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, bao quát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; thường xuyên đổi mới phương thức giám sát, đảm bảo hoạt động giám sát không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nét mới trong hoạt động giám sát năm 2023 là Thường trực HĐND tỉnh đã đơn đốc, theo dõi và thực hiện tái giám sát để nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát đó là giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn⁹; các Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay¹⁰”. Qua quá trình theo dõi, đơn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành 87 văn bản chỉ đạo¹¹ các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, UBND các huyện, thị xã đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra tại các Nghị quyết sau chất vấn, các Kết luận sau giám sát¹². Đến thời điểm giám sát, tất cả các kiến nghị đã và đang thực hiện, không có kiến nghị chưa thực hiện. Sau tái giám sát, các cấp, các ngành đã có sự phối hợp khá chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các kiến nghị; nhiều tồn tại, hạn chế đã được khắc phục, một số hạn chế kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát trực tiếp 11 đơn vị,

⁸ 04 báo cáo giám sát chuyên đề trình kỳ họp thứ 14; 05 báo cáo giám sát chuyên đề trình kỳ họp thứ 17.

⁹ 03 Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII: (1) Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 tại kỳ họp thứ 4; (2) Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 tại kỳ họp thứ 7; (3) Nghị quyết số 360/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 tại kỳ họp thứ 11.

¹⁰ 02 Kết luận: (1) Kết luận số 1207/KL-HĐND ngày 07/12/2021 về việc quản lý Nhà nước về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; (2) Kết luận số 366a/KL-HĐND ngày 07/7/2022 về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021.

¹¹ Một số văn bản của UBND tỉnh: (1) Công văn số 1020/UBND-THKH ngày 19/01/2022 về việc giao triển khai Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4; Công văn số 11452/UBND-THKH ngày 04/8/2022 về việc giao triển khai Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7; Công văn số 19457/UBND-THKH ngày 29/12/2022 về việc giao triển khai thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 11; Công văn số 1100/UBND-CN ngày 20/01/2022 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1207/KL-HĐND ngày 07/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh; Công văn số 12748/UBND-THKH ngày 29/8/2022 về việc thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh.

¹² Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành 114 văn bản, Sở Nội vụ ban hành 19 văn bản; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 10 văn bản; Sở Xây dựng ban hành 21 văn bản.

địa phương về “Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, sau khảo sát ban hành báo cáo đề xuất 21 kiến nghị; khảo sát trực tiếp 8 đơn vị, địa phương về “Việc thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh”; sau khảo sát đã ban hành báo cáo đề xuất 07 kiến nghị. Ban Pháp chế tổ chức khảo sát trực tiếp tại 02 đơn vị về “Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh”; sau khảo sát ban hành báo cáo với 19 kiến nghị (*Phụ lục IV*).

5. Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

5.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định. Năm 2023, HĐND tỉnh đã tổ chức 54 hội nghị tiếp xúc cử tri và tiếp nhận 199 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh¹³; 31 kiến nghị thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành Trung ương¹⁴.

Các cuộc tiếp xúc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, thẳng thắn, cởi mở giữa cử tri và đại biểu HĐND. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành, chất lượng tiếp xúc cử tri ngày càng được nâng lên, kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đã tập hợp, tổng hợp, phân loại một cách khoa học, kịp thời được nhiều lượt ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trả lời kiến nghị của cử tri đều được công khai tại các kỳ họp HĐND và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và các kênh thông tin đại chúng.

5.2. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử đơn khiếu nại, tố cáo được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế và đúng pháp luật. Lịch tiếp công dân được công khai, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân định kỳ 1 lần/tháng.

Năm 2023, đã có 12 lượt đại biểu chuyên trách tiếp công dân 12 buổi tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 190 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; phân loại, xử lý và chuyển 98 đơn đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu xem xét, giải quyết (chiếm 51,57%); lưu 91 đơn (chiếm 48,42%) Kết quả, 74/98 đơn có báo cáo giải quyết, đạt 75,51% số đơn do Thường trực HĐND chuyển.

¹³ KNCT gửi đến kỳ họp thứ 14: 107; KNCT gửi đến kỳ họp thứ 17: 92.

¹⁴ Tại cuộc TXCT trước kỳ họp thứ 14: 16; Tại cuộc TXCT trước kỳ họp thứ 17: 15

6. Hoạt động của Thường trực HĐND

6.1. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND; phân công các Ban HĐND thẩm tra, khảo sát và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật... góp phần nâng cao vị trí, vai trò là cơ quan Thường trực HĐND tỉnh.

6.2. Tổ chức các hội nghị, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh duy trì giao ban, họp thường kỳ và họp đột xuất cơ bản đúng Quy chế làm việc. Nội dung, chương trình các phiên họp được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; phương pháp tổ chức, chất lượng phiên họp tiếp tục được cải tiến, nâng lên.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 01 phiên giải trình, 01 phiên họp đột xuất, 09 phiên họp thường kỳ (từ phiên thứ 16 đến phiên thứ 24), 02 hội nghị liên tịch. Tại các phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào 123 báo cáo thẩm tra, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại 06 kỳ họp. Ngay sau phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 15 kết luận¹⁵, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến về “Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh ban hành kết luận với 23 kiến nghị yêu cầu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Thanh Hóa, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh liên quan, các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ

¹⁵ 15 Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh: (1) Về việc chủ trương chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại kho lưu trữ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa; (2) về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 – 2022; (3) về việc chấp thuận kế hoạch trả nợ; (4) về việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư các công trình trên các đảo, nhà giàn; (5) về việc giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; (6) về việc chất vấn tại kỳ họp thứ 14; (7) phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (đợt 2); (8) xem xét Báo cáo dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024 – 2026; (9) điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của một số đơn vị dự toán; (10) mua sắm máy vi tính phục vụ hoạt động của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa; (11) Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện; (12) giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024 và các phiên giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024; (13) chất vấn tại kỳ họp thứ 17; (14) phương án phân bổ, sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023 (đợt 3); (15) Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

2021-2026 để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND hai cấp từ tháng 5 năm 2022 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023 và những năm tiếp theo. Tại Hội nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị đối với Trung ương và HĐND tỉnh trên nhiều lĩnh vực hoạt động của HĐND các cấp.

7. Hoạt động của các Ban HĐND

Các Ban HĐND tỉnh cùng với tham gia các hoạt động chung của tỉnh và hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, theo chức năng và tình hình thực tế tại địa phương đã chủ động, linh hoạt trong thực hiện công tác thẩm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ. Các Ban HĐND đã thành lập 07 Đoàn giám sát, thực hiện 76 cuộc giám sát để giám sát 07 chuyên đề¹⁶ và khảo sát 01 chuyên đề (Phụ lục III và Phụ lục IV), đề xuất 141 kiến nghị sau giám sát và 19 kiến nghị sau khảo sát.

Công tác thẩm tra tiếp tục được các Ban HĐND tỉnh quan tâm đổi mới về phương pháp, cách thức tổ chức thẩm tra. Nhiều nội dung qua thẩm tra được UBND tỉnh và các cơ quan tiếp thu, giải trình làm rõ, điều chỉnh dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, có nội dung đề xuất tạm thời chưa trình tại kỳ họp để làm rõ thêm. Năm 2023, các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra 123 dự thảo nghị quyết trình tại 06 kỳ họp của HĐND tỉnh¹⁷ (trong đó Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 65 báo cáo; Ban Pháp chế thẩm tra 20 báo cáo; Ban Văn hoá – Xã hội thẩm tra 25 báo cáo; Ban Dân tộc thẩm tra 13 báo cáo), thực hiện thẩm tra các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp liên quan đến: việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư các công trình trên các đảo, nhà giàn; việc chấp thuận kế hoạch trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới đối với các công trình điện hạ áp nông thôn thuộc dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII); về phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (đợt 2); việc xem xét Báo cáo dự toán NSNN năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026, tỉnh Thanh Hóa; việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của một số đơn vị dự toán; phương án phân bổ, sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 chuyên sang thực hiện năm 2023 (đợt 3); về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

¹⁶ Ban KTNS tổ chức 05 cuộc giám sát 01 chuyên đề, ban hành 18 kiến nghị; Ban Pháp chế tổ chức 08 cuộc giám sát 02 chuyên đề, ban hành 63 kiến nghị; Ban Văn hoá – Xã hội tổ chức 05 cuộc giám sát 02 chuyên đề, ban hành 15 kiến nghị; Ban Dân tộc tổ chức 11 cuộc giám sát 02 chuyên đề ban hành 14 kiến nghị).

¹⁷ Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 12: 29 báo cáo (Ban KTNS: 15; Ban Pháp chế: 01; Ban VHXX: 10; Ban Dân tộc: 3). Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 13: 06 báo cáo (Ban KTNS: 3; Ban Pháp chế: 2; Ban VHXX: 01). Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 14: 20 báo cáo (Ban KTNS: 10; Ban Pháp chế: 03; Ban VHXX: 04; Ban Dân tộc: 03). Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 15: 09 báo cáo (Ban KTNS: 07; Ban Pháp chế: 01; Ban VHXX: 01). Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 16: 24 báo cáo (Ban KTNS: 12; Ban Pháp chế: 05; Ban VHXX: 02; Ban Dân tộc: 05). Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 17: 35 báo cáo (Ban KTNS: 18; Ban Pháp chế: 08; Ban VHXX: 07; Ban Dân tộc: 02).

8. Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND

Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, cung cấp tới cử tri các thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, dự kiến nội dung kỳ họp HĐND tỉnh, các ý kiến trả lời của UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị cử tri tại các buổi tiếp xúc trước kỳ họp và tiếp thu ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi tới HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tiếp công dân theo quy định; tham dự kỳ họp nghiêm túc, đầy đủ, trường họp vắng mặt đều báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Tại các kỳ họp, đại biểu tập trung nghiên cứu, phát biểu trao đổi, thảo luận tích cực thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình.

9. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND

HĐND tỉnh đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện nơi hội họp, làm việc, trang thiết bị phục vụ hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Báo Đại biểu nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Đại biểu với cử tri” phát sóng 01 tháng/01 lần; phối hợp với Báo Thanh Hóa xây dựng chuyên trang “Đại biểu với cử tri”... HĐND tỉnh tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, ứng dụng phần mềm phòng họp không giấy Ecabinet – VNPT, quét mã QRcode để khai thác tài liệu tại kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND, ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong công tác chỉ đạo, điều hành. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự, bố trí nơi ăn nghỉ và các chế độ theo quy định cho đại biểu tham dự các kỳ họp.

Đánh giá chung: Năm 2023, HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thực chất và hiệu quả. Các hoạt động của HĐND tỉnh được triển khai ngày càng bài bản, khoa học; việc tổ chức các kỳ họp HĐND và các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, phát huy tốt vị trí, vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tại 05 kỳ họp HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 99 nghị quyết¹⁸ bảo đảm đúng thẩm quyền của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của địa phương. Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh được đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Thông qua giám sát,

¹⁸ Chưa tính kỳ họp thứ 17; Dự kiến kỳ họp thứ 17 thông qua 38 nghị quyết

nhieu vấn đề tồn tại, hạn chế đã được các cấp, các ngành tổ chức khắc phục và có chuyển biến tích cực. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đúng quy định, được đông đảo cử tri và Nhân dân đồng thuận. Chất lượng các mặt công tác của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh được nâng lên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mối quan hệ công tác giữa HĐND tỉnh với cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất cao trong hoạt động.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

- Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND của các cơ quan có liên quan tuy đã có chuyển biến tích cực, nhưng một số nội dung vẫn còn chậm so với yêu cầu, chất lượng chưa cao làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các Ban HĐND cũng như việc nghiên cứu, thảo luận của đại biểu HĐND.

- Vẫn còn những kiến nghị, kết luận sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả.

- Còn những kiến nghị cụ thể của cử tri gửi đến kỳ họp nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm; có kiến nghị trả lời chưa đúng trọng tâm, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND cũng như để cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần.

- Hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND còn hạn chế.

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Chuẩn bị tài liệu của UBND và các ngành chức năng gửi đến Thường trực HĐND tỉnh có nội dung chậm, chưa bảo đảm thời gian theo quy định.

- Việc chỉ đạo, thực hiện các kiến nghị sau chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh của một số sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố chưa được quan tâm đúng mức, chưa quyết liệt do đó kết quả thực hiện còn hạn chế.

- Nguồn lực của tỉnh, của các địa phương còn hạn chế nên chưa thể giải quyết dứt điểm được một số kiến nghị của cử tri như: về lĩnh vực đầu tư xây dựng, hạ tầng giao thông, đất đai,...

- Cán bộ, công chức giúp việc công tác HĐND thuộc Văn phòng còn mỏng, năng lực chuyên sâu về một số lĩnh vực còn hạn chế, ảnh hưởng đến

công tác tham mưu, giúp việc, thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND, Thường trực HĐND.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2024

1. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, trên cơ sở kết quả đạt được của nửa nhiệm kỳ, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quyết định các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phân đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tập trung đổi mới phương thức hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng thực chất, toàn diện, đồng bộ, vừa bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của HĐND tỉnh; chỉ đạo, tuyên truyền bằng các phóng sự, video clip thuyết minh nhằm giúp đại biểu HĐND, cũng như cử tri và Nhân dân có cái nhìn trực quan về vấn đề cần thảo luận và quyết định; đồng thời làm tốt công tác giám sát để sớm thấy được những bất cập, tồn tại, hạn chế trong việc thực thi pháp luật của UBND tỉnh, qua đó có những kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh. Với phương châm chuẩn bị “từ sớm, từ xa”, Thường trực HĐND tỉnh chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, linh hoạt trong tổ chức các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND; xem xét, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền, cho ý kiến vào các tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật. Tổ chức tốt việc chất vấn tại các kỳ họp HĐND và giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND. Đổi mới phương pháp điều hành các phiên họp linh hoạt, sáng tạo; phát huy trí tuệ tập thể trong quá trình thảo luận, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo đồng thuận cao trong việc thông qua các nghị quyết.

Các Ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh khi xây dựng dự thảo nội dung, tăng cường công tác khảo sát trực tiếp tại cơ sở, nhất là đối tượng chịu tác động của chính sách làm căn cứ thực tiễn trong quá trình tổ chức thẩm tra.

4. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt

động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, bảo đảm cho hoạt động giám sát của HĐND được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định. Chú trọng thực hiện việc đánh giá, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tại các kỳ họp thường lệ. Tăng cường phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh, nhất là trong việc thực hiện chức năng giám sát; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, kịp thời lắng nghe, phản ánh và đề nghị giải quyết đối với những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri gắn với việc thường xuyên giám sát chặt chẽ tiến độ giải quyết của các cơ quan chức năng có liên quan; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

6. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh; chủ động cung cấp thông tin hai chiều, chính xác từ cơ sở để kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương./.

Nơi nhận:

- Ban Công tác đại biểu (để b/c);
- Bí thư Tỉnh uỷ,
 Chủ tịch HĐND tỉnh (để b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THTTĐN.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

Lê Tiến Lam

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**PHỤ LỤC I:
THỐNG KÊ KỲ HỌP HĐND TỈNH NĂM 2023**

Kỳ họp HĐND tỉnh (từ kỳ họp thứ 12 đến kỳ họp thứ 17)	Kỳ họp			Chất vấn	
	Tổng số	Thường lệ	Chuyên đề	Số kỳ họp có hoạt động chất vấn	Nghị quyết về hoạt động chất vấn
	6	2	4	2	2

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**PHỤ LỤC II:
THỐNG KÊ SỐ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC HĐND TỈNH BAN HÀNH
NĂM 2023**

Kỳ họp	Tổng số Nghị quyết	Trong đó			Tổng số báo cáo thẩm tra dự thảo NQ của các Ban HĐND	Thẩm tra dự thảo NQ của các Ban HĐND				Ghi chú
		NQ quy phạm pháp luật	NQ cá biệt			Ban Kinh tế - Ngân sách	Ban Pháp chế	Ban Văn hóa - Xã hội (Ban Dân tộc	
			NQ về tổ chức, nhân sự	NQ khác						
TỔNG	137	15	7	115	123	65	20	25	13	
Kỳ họp thứ 12	29	4	0	25	29	15	1	10	3	
Kỳ họp thứ 13	8	1	2	5	6	3	2	1	0	
Kỳ họp thứ 14	25	3	2	20	20	10	3	4	3	
Kỳ họp thứ 15	9	0	0	9	9	7	1	1	0	
Kỳ họp thứ 16	28	4	3	21	24	12	5	2	5	
Kỳ họp thứ 17 (dự kiến thông qua)					35					
	38	3	0	35		18	8	7	2	

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**PHỤ LỤC III:
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HĐND,
THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH NĂM 2023**

TT	Đoàn giám sát Năm	Số đoàn giám sát	Số cuộc giám sát	Số đơn vị giám sát			Chuyên đề giám sát	Số kiến nghị
				Trực tiếp	Gián tiếp	Tổng số		
	Tổng	12	71	71	159	230	9	184
1	HĐND	2	20	20	18	38	1	18
	6 tháng đầu năm 2023	2	20	20	18	38	Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021	18
2	Thường trực HĐND tỉnh	3	15	15	17	32	1	25
	6 tháng cuối năm 2023	3	15	15	17	32	Việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn, các Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay	25
3	Các Ban của HĐND tỉnh	7	36	36	124	160	7	141
3.1	Ban KTNS	1	5	5	24	29	1	18
	6 tháng đầu năm 2023	Tham gia vào các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh						
	6 tháng cuối năm 2023	1	5	5	24	29	Việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công, gắn với quản lý, sử dụng tài sản công sau sáp nhập các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2022	18

3.2	Ban Pháp chế	2	8	10	28	38	2	63
	6 tháng đầu năm 2023	1	4	4	26	30	Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022	27
	6 tháng cuối năm 2023	1	4	6	2	8	Việc chấp hành pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện	36
3.3	Ban VHXXH	2	12	12	45	57	2	46
	6 tháng đầu năm 2023	1	5	5	24	29	Công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 đến nay	15
	6 tháng cuối năm 2023	1	7	7	21	28	Công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022	31
3.4	Ban Dân tộc	2	11	11	25	36	2	14
	6 tháng đầu năm 2023	1	5	5	14	19	Giám sát việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, trên địa bàn miền núi giai đoạn 2018 - 2022	8
	6 tháng cuối năm 2023	1	6	6	11	17	Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn các huyện miền núi	6

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**PHỤ LỤC IV:
HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT CỦA HĐND TỈNH, THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH,
CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH NĂM 2023**

TT	Đoàn khảo sát Năm	Số đoàn khảo sát	Số cuộc khảo sát	Số đơn vị khảo sát			Chuyên đề khảo sát	Số kiến nghị của đoàn khảo sát
				Trực tiếp	Gián tiếp	Tổng số		
Tổng		3	21	21	23	44	3	40
1	Thường trực HĐND tỉnh	2	19	19	23	42	2	21
	6 tháng đầu năm 2023	1	11	11	22	33	Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	14
	6 tháng cuối năm 2023	1	8	8	1	9	Việc thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh	7
3	Các Ban của HĐND tỉnh	1	2	2	0	2	1	19
	Ban Pháp chế	1	2	2	0	2	Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh	19